

เทศกาลเฉลิมฉลองในละแวกเพื่อนบ้าน: นีรนาม

เฮนรี ทอมป์สันมองไปที่คุณซาได้อย่างไม่แน่ใจว่าควรจะทำอะไรดี วันพรุ่งนี้จะมีงานเฉลิมฉลองสิ้นปี และเขาก็ไม่มีเวลาเรียกประชุมคริสตจักรเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาของเธอ แต่เธอก็ต้องการคำตอบก่อนงานฉลอง การเข้าร่วมในพิธีซินโตจะละเมิดการอุทิศตัวเป็นคริสเตียนของเธอหรือไม่?

เฮนรี มาญี่ปุ่นเมื่อสามปีก่อน หลังจากเรียนภาษาแล้วเขาและภรรยาได้ย้ายไปที่โตเกียวเพื่อบุกเบิกคริสตจักร พวกเขาผูกมิตรกับผู้คนในละแวกที่พวกเขาอาศัยอยู่ในด้านหนึ่งของเมืองอย่างระมัดระวัง และได้เริ่มกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ในบ้านของตน จากสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาสนใจคนกลุ่มหนึ่ง คุณเวโรซา ซาได้ ก็เป็นหนึ่งในผู้เชื่อกลุ่มนั้น ก็เป็นหนึ่งในนั้น คุณซาได้เติบโตในความเชื่อ และได้รับบัพติศมาเมื่อหกเดือนก่อน ตอนนี้เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของคริสตจักรเล็ก ๆ ของเรา ถึงอย่างนั้นเฮนรีก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตของเธอในสภาพแวดล้อมแบบญี่ปุ่นนัก รู้แค่เธอเป็นคริสเตียนคนเดียวในละแวกบ้านของเธอและเธอเป็นแม่มาอยู่

เหตุการณ์เปลี่ยนไปเมื่อคุณซาได้มาขอคำแนะนำจากเขา เธอบอกเขาว่าชุมชนของเธออันคล้ายคลึงกับละแวกใกล้เคียงส่วนใหญ่ในโตเกียว ซึ่งมีสมาคมในชุมชนของ สมาคมเหล่านี้จะคาดหวังให้ผู้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้คนในละแวกนั้น ตลอดทั้งปีสมาคมของเธอได้ระดมทุนสำหรับโครงการ และสำหรับการประชุมสร้างสัมพันธ์ต่าง ๆ เธออธิบายว่าทุกคนไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะมาร่วมงานมากนัก แต่จะเป็นเรื่องประหลาดที่เดียวหากใครบางคนที่จะไม่ไปร่วมงาน เว้นแต่พวกเขาจะป่วยหนักจนมาร่วมงานไม่ได้

โดยปกติงานเลี้ยงจะจัดขึ้นในห้องโถงสาธารณะของชุมชน แต่ในปีนี้นำสมาคมได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองที่ศาลเจ้าซินโตในท้องถิ่น พวกเขายังตัดสินใจว่าจะต้องเรียกเงินบริจาคจากทุกคนที่เข้าร่วมจำนวนมหาศาลก้อนหนึ่งเพื่อซ่อมแซมศาลเจ้า เมื่อคุณซาได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเทศกาลฉลองวันสิ้นปีเนื่องจากเธอเป็นคริสเตียน พวกผู้นำสมาคมต่างคิดว่าเธอเข้าใจคำเชิญผิด จึงส่งพวกผู้หญิงหลายคนไปที่บ้านของเธอ คุณซาได้ได้บอกไปอีกครั้งว่าเธอไม่สามารถเข้าร่วมในงานฉลองสิ้นปี ได้ บรรดาผู้หญิงเหล่านี้ก็จากไปอย่างไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดี สองสามวันต่อมาประธานสมาคมชุมชนก็มาหาถึงหน้าประตู คุณซาได้จำต้องปฏิเสธที่จะเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองไปอีกครั้ง เพราะเธอเป็นคริสเตียน เมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็โกรธและกดดันว่า “การเป็นคนญี่ปุ่นที่ดีมีอะไรผิด? คุณจะเป็นคริสเตียนก็ได้ แต่ซินโตคือจิตวิญญาณประจำชาติของเรา หากคุณไม่เข้าร่วม แสดงว่าคุณกำลังปฏิเสธประเทศของเรา!” แม้กระนั้นคุณซาได้ก็ยังยืนยันที่จะปฏิเสธ แต่ในช่วงหลายวันต่อมาแรงกดดันจากชุมชนก็ทำให้เธอเริ่มทนไม่ไหว เพื่อนของเธอรวมถึงบรรดาเพื่อนบ้านเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความภักดีต่อญี่ปุ่นของเธอ และคนอื่น ๆ ก็เริ่มมองเธอด้วยความกังขา เธอเริ่มไม่ชอบการออกไปซื้อของและทำธุระประจำวันนอกบ้าน ตอนนั้นเองที่เธอมาหาเฮนรีเพื่อขอความช่วยเหลือ

“ฉันควรทำอย่างไร?” เธอถาม “มันผิดมากหรือที่จะเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองสิ้นปี เพียงเพราะมันจัดขึ้นที่ศาลเจ้าซินโต? และฉันจะควรจะทำอย่างไรเกี่ยวกับการบริจาค?” เฮนรีตระหนักว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเขาในฐานะชาวต่างชาติที่จะเข้าใจความหมายของการเป็นคริสเตียนในสภาพแวดล้อมของชาวญี่ปุ่น แต่ในฐานะศิษยาภิบาลของคริสตจักรท้องถิ่นเขาต้องหาคำตอบให้เธอ เขาระลึกถึงคำเตือนสติของเปาโลที่ให้ทุกสิ่งแก่ทุกคนเพื่อที่จะนำพวกเขาไปสู่พระคริสต์ (1 คร. 9: 19-23) เขายังจำคำสั่งของเปาโลที่ว่า คริสเตียนไม่ควรเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ (2 คร. 6: 14-18) เฮนรีครุ่นคิดสักครู่แล้วเขาก็พูดว่า